

Số: 25/CT-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Năm 2013 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015; Trong bối cảnh dự báo kinh tế trong nước nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định; nguy cơ tái lạm phát còn tiềm ẩn. Giá cả có chiều hướng biến động tăng, Sản xuất kinh doanh khó khăn, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nước ta hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Tình hình thiên tai, dịch bệnh còn nguy cơ tiềm ẩn có thể tác động tới phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, đó là những nguyên nhân dẫn tới việc thu, chi ngân sách năm 2013 của tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn .

Để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất và bảo đảm sự chủ động, linh hoạt trong điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

1. Công tác phân bổ và giao dự toán năm 2013

- Khẩn trương thực hiện việc phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các cấp ngân sách và các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước và chế độ tài chính hiện hành. Việc phân bổ ngân sách phải đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đúng thời gian qui định.

- Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách phải đảm bảo mức phân đầu cao hơn mức dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao 3% trở lên. Đối với các Sở ngành, đơn vị dự toán cấp I giao dự toán thu cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo mức phân đầu tối thiểu bằng tổng mức giao theo Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh .

- Việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách: Năm 2013 lường trước tình hình ngân sách hết sức khó khăn, do vậy việc phân bổ và giao dự toán phải đảm bảo hiệu quả cao , thực hiện tốt nhiệm vụ với mức chi phí tiết kiệm nhất.

+ Đối với việc phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển: Phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển phải thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách